

# Chống “thẻ đỏ”, giành lại “thẻ xanh”

Dự kiến tháng 6/2024 Ủy ban châu Âu (EC) sẽ sang Việt Nam thanh tra thực tế lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) để xem xét gỡ cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam. Những ngày này, Thái Bình cùng 27 tỉnh, thành phố ven biển đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp vì mục tiêu chống “thẻ đỏ”, giành lại “thẻ xanh” cho ngành thủy sản.

## KỶ 1: CHỐNG KHAI THÁC IUU - NHIỀU VIỆC GẮN LỀM NGAY

Năm 2017 là năm rất khó khăn với ngành thủy sản Việt Nam khi Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra cảnh báo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Hơn 6 năm qua, từ các bộ, ngành trung ương đến địa phương, trong đó có tỉnh Thái Bình đã có nhiều nỗ lực để khắc phục. Song nỗi lo đối màu sang cảnh báo đỏ vẫn thường trực khi các khuyến nghị vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Chương trình chống khai thác IUU được EC ban hành năm 2008 và có hiệu lực từ năm 2010 nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và loại bỏ mọi hoạt

động đánh bắt hải sản bất hợp pháp. Thông thường, các quốc gia đánh bắt cá trái quy định IUU sẽ bị phạt “thẻ vàng” cảnh cáo trong vòng 6 tháng. Trong trường hợp các quốc gia này không có biện pháp khắc phục phù hợp thì có nguy cơ nhận “thẻ đỏ”, đồng nghĩa với việc bị cấm dài hạn việc xuất khẩu thủy sản vào thị trường châu Âu. Ngày 23/10/2017, EC đã quyết định “rút thẻ vàng” đối với hải sản Việt Nam với lý do vi phạm các nguyên tắc trong chương trình chống khai thác IUU. Tuy nhiên, đã 4 lần đoàn công tác của EC sang làm việc để kiểm tra về tình hình triển khai chống khai thác IUU, cảnh báo “thẻ vàng”

đối với Việt Nam vẫn chưa được gỡ bỏ bởi vẫn còn tồn tại nhiều bất cập.

Có mặt tại cảng cá Tân Sơn (Thái Thụy) khi các tàu đánh bắt hải sản đang chờ cập bến sau chuyến ra khơi. Qua câu chuyện với ngư dân tại đây, chúng tôi được biết hàng nghìn lao động địa phương theo nghề biển một cách bấp bênh, thường xuyên khai thác sai vùng quy định. Gần bờ với biển đã hàng chục năm, ông Lê Văn Trà, xã Thái Thượng cho biết: Người dân Thái Thượng nơi riêng và nhiều xã, thị trấn ven biển của

huyện Thái Thụy nói chung chủ yếu sống bằng nghề biển và nhờ biển. Nhiều năm trước, tàu thuyền khai thác tự do dẫn đến sản lượng đánh bắt giảm mạnh, nhiều tàu thuyền công suất nhỏ đánh bắt ven bờ phải trở về tay không, không đủ chi phí nhân công, nguyên liệu. Đã có nhiều chủ tàu không muốn hoặc không thể vươn khơi, nhưng cũng có nhiều người bắt chấp nguy hiểm, đánh liều đi xa hơn để tìm nguồn hải sản với hy vọng cải thiện sản lượng. Việc đi đến những vùng biển xa hơn luôn tiềm ẩn hiểm nguy, nhất là với tàu công suất nhỏ.

Tình trạng khai thác theo kinh nghiệm, thói quen, không theo quy định của ngư dân tại các vùng biển không chỉ dẫn đến nguy cơ cạn kiệt nguồn lợi thủy sản mà còn là một trong những nguyên nhân dẫn đến vi phạm Luật Thủy sản và quy định về chống khai thác IUU. Do nhận thức của nhiều chủ tàu, thuyền viên, tình trạng không ghi nhật ký khai thác theo quy định cũng diễn ra phổ biến. Nhật ký thành hồi ký mà theo giải thích của chủ tàu cho rằng quá trình khai thác đã được lưu trên thiết bị giám sát hành trình; hơn nữa, tàu chỉ chú trọng tới khai thác để bảo đảm thu nhập, chưa ý thức được sự cần thiết của việc ghi chép nhật ký khai thác.

Với 52km bờ biển, đây là tiềm năng, thế mạnh để Thái Bình phát triển khai thác hải sản. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách

khắc phục cảnh báo của EC về chống khai thác IUU, đến nay tỉnh chưa phát hiện tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài hoặc bị lực lượng chức năng của nước ngoài bắt giữ. Hoạt động kiểm soát tàu cá ra vào các cảng cá, bến cá cũng như quá trình thực thi pháp luật trong lĩnh vực thủy sản được tăng cường. Toàn tỉnh hiện có 715 tàu cá hoạt động khai thác thủy sản, 100% tàu cá được kê biển, đánh dấu theo quy định; 99,4% tàu cá được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo quy định; 100% tàu cá có chiều dài từ 12m trở lên được kiểm tra, cấp chứng nhận an toàn kỹ thuật. Tuy nhiên, tại cuộc kiểm tra kết quả thực hiện chống khai thác IUU tại Thái Bình đầu năm 2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khẩn trương khắc phục. Đặc biệt, tình trạng tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) cao. Từ ngày 1/1 - 28/3/2024, toàn tỉnh có 135 lượt/57 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên mất kết nối trên 6 giờ trên biển và trên 10 ngày trên biển. Xác minh nguyên nhân mất kết nối do đường truyền của nhà cung cấp, hỏng ắc quy, Cục Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá việc tàu cá đã lắp thiết bị VMS nhưng không duy trì hoạt động gây khó khăn trong việc kiểm soát của cơ quan quản lý, đặc biệt là việc kiểm soát tàu ra vào cảng chỉ định - một trong những quy định bắt buộc với tàu trên 15m, theo Luật Thủy sản 2017.

Thực hiện Kế hoạch số 30/ KH-UBND, ngày 6/2/2024 của UBND tỉnh về triển khai đợt cao điểm chống khai thác IUU, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU của tỉnh tổ chức đợt kiểm tra thực tế công tác triển khai thực hiện tại hai huyện và các xã, thị trấn ven biển. Nhiều hạn chế được chỉ ra như chưa thực hiện giám sát sản lượng khai thác thủy sản đúng theo quy trình; công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng cá chưa bảo đảm; tàu cá



**Ông Đỗ Văn Trịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Hải**

Việc chuyển đổi từ nghề cá nhân dân sang nghề cá có trách nhiệm gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi cần có lộ trình bởi ngư dân trước nay vẫn khai thác một cách tự phát, tự do theo kinh nghiệm. Bên cạnh đó, năng lực, trình độ và nhận thức của một bộ phận ngư dân còn nhiều hạn chế.



**Ông Trần Quang Chất, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Thịnh (Tiên Hải)**

Xã Nam Thịnh hiện có 57 tàu khai thác hải sản, trong đó 17 phương tiện trên 15m. Qua năm bắt, hiện chỉ còn 5 phương tiện đang khai thác, 12 tàu nằm bờ chờ cải hoán, không đủ điều kiện khai thác... Thời gian qua, địa phương đã tích cực tuyên truyền, nhắc nhở, ký cam kết với các chủ tàu trong chấp hành các quy định về chống khai thác IUU, tuy nhiên tình trạng tàu cá mất kết nối VMS vẫn còn xảy ra do nhiều nguyên nhân.



**Ngư dân Nguyễn Văn Trọng, xã Thái Đô (Thái Thụy)**

Sau khi được các lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở chúng tôi đều hiểu, chấp hành quy định về chống khai thác IUU không chỉ bảo đảm an toàn, thu nhập cho ngư dân mà còn chung tay nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm thủy sản của Việt Nam. Vì vậy trong suốt hành trình mọi người đều ghi lại nhật ký khai thác, mở thiết bị giám sát hành trình. Khi chuẩn bị đi biển sẽ kiểm tra kỹ lưỡng các thiết bị trên tàu để vượt khơi hoạt động thông suốt. Tuy nhiên, nhiều khi tàu ra biển trong điều kiện sóng gió, thiết bị giám sát hành trình đôi lúc bị lỗi, gây mất tín hiệu.

vi phạm không có tín hiệu VMS nhưng vẫn xác nhận chứng nhận cho tàu đi khai thác. Tại các xã có tàu cá, công tác quản lý tàu chưa chặt chẽ, chưa xử lý và có báo cáo kết quả xử lý với thôn - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU của tỉnh tổ chức đợt kiểm tra thực tế công tác triển khai thực hiện tại hai huyện và các xã, thị trấn ven biển. Nhiều hạn chế được chỉ ra như chưa thực hiện giám sát sản lượng khai thác thủy sản đúng theo quy trình; công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng cá chưa bảo đảm; tàu cá

kiểm tra ngẫu nhiên trong 28 tỉnh, thành phố ven biển. Với tinh thần “Chỉ một tàu, một địa phương không tuân thủ các khuyến nghị của EC là có thể ảnh hưởng tới quá trình gỡ thẻ vàng IUU” như Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến nhấn mạnh tại buổi làm việc với tỉnh, từ nay đến tháng 6/2024 là thời điểm vàng để Thái Bình nỗ lực khắc phục những tồn tại, hạn chế, cùng cả nước chung tay gỡ “thẻ vàng” IUU.

(còn nữa)  
**MANH THẮNG - LƯU NGÂN**



Tàu của ngư dân vươn khơi đánh bắt hải sản.

# Tăng cường bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động

Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của mỗi doanh nghiệp bởi môi trường làm việc có an toàn thì người lao động mới yên tâm làm việc. Thời gian qua, các đơn vị sử dụng lao động đã tăng cường các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, qua đó góp phần tăng hiệu quả, năng suất lao động.

Do đặc thù sản xuất hàng may mặc nên không gian làm việc tại Công ty TNHH Công nghệ May Spectre Việt Nam, xã Vũ Đoài (Vũ Thư) chủ yếu bị ảnh hưởng bởi bụi vải. Để tạo môi trường làm việc trong lành, an toàn, Công ty lắp đặt hệ thống thông gió, hệ thống làm mát, thường xuyên quan trắc môi trường kiểm tra

nồng độ không khí, ánh sáng, độ ồn, đánh giá rủi ro an toàn lao động, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp. Trước khi vào làm việc ở đây, tất cả người lao động được Công ty trang bị đầy đủ bảo hộ lao động; được đào tạo, hướng dẫn các kỹ năng cơ bản về sử dụng máy móc, thiết bị nên trong quá trình sản xuất Công ty chưa để xảy ra tai nạn

lao động nghiêm trọng. Anh Tạ Quang Phúc, công nhân Công ty cho biết: Trong quá trình làm việc, chúng tôi luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định về ATVSLĐ. Bản thân tôi là người vận hành hệ thống máy cắt nên có nguy cơ phải đối mặt với tai nạn rủi ro trong quá trình làm việc, vì vậy tôi luôn đề cao tính an toàn. Khi máy đang

vận hành, để bảo đảm an toàn phải cách ít nhất từ 40cm trở lên và khi máy dừng hẳn mới được tiếp xúc với máy. Chúng tôi thường xuyên được Công ty tổ chức tập huấn, hướng dẫn an toàn khi vận hành máy, vì vậy chưa bao giờ xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng.

Chị Nguyễn Thị Thu Hoài, cán bộ phụ trách an toàn lao động, Công ty TNHH Công nghệ May Spectre Việt Nam chia sẻ: Hàng năm chúng tôi thuê một tổ chức có đủ chức năng để đào tạo định kỳ tất cả các kiến thức về kỹ năng ATVSLĐ cho người lao động. Ngoài ra, Công ty cũng tự tổ chức đào tạo nội bộ những kiến thức an toàn cho người lao động, đánh giá những rủi ro có thể gặp phải tại từng vị trí công việc để đưa ra các giải pháp an toàn phù hợp. Chúng tôi cung cấp đầy đủ trang bị liên quan đến bảo hộ lao động như bao tay, nút chống ồn; đồng thời quan tâm chỉnh trang cảnh quan, tạo môi trường thân thiện, trong lành giúp người lao động yên tâm làm việc.

Công ty TNHH Điện cơ AIDI, khu công nghiệp Gia Lễ (Đông Hưng) chuyên sản xuất đồ điện gia dụng; trong nhiều công đoạn, các bộ phận phải sử dụng thiết bị máy móc hiện đại, phức tạp, đòi hỏi người vận hành phải thực sự lành nghề và tuân thủ nghiêm quy định về ATVSLĐ. Anh Bùi Quang Chi, công nhân Công ty chia sẻ: Chúng tôi xác định phương châm làm việc “An toàn là trên hết” vì bộ phận của chúng tôi phải sử dụng các thiết bị máy móc nguy hiểm như máy đột dập, máy thủy lực, máy ép các loại. Khi làm việc ở đây, chúng tôi được tập huấn bài bản để ứng phó và kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. Hàng quý và hàng năm Công ty đều kiểm tra chất lượng tay nghề và việc chấp hành quy định về ATVSLĐ của anh em trong tổ, đồng thời tuyên truyền để anh em nâng

cao hơn nữa ý thức, tinh thần trách nhiệm nhằm bảo đảm an toàn lao động.

Anh Nguyễn Đình Điệp, cán bộ phụ trách an toàn lao động, Công ty TNHH Điện cơ AIDI cho biết: Chúng tôi luôn đặt an toàn lao động lên hàng đầu. Hàng năm chúng tôi tổ chức tập huấn nhằm truyền đạt cho anh em công nhân những nguy cơ mất an toàn trong khi sản xuất. Chúng tôi cũng thường xuyên phân công cán bộ giám sát quá trình làm việc, kiểm tra các công đoạn, nhất là đối với những công đoạn dễ xảy ra nguy hiểm để từ đó tìm ra phương án bảo đảm an toàn cho người lao động.

Xác định sức khỏe của người lao động là tài sản quý giá của doanh nghiệp, thời gian qua, việc bảo đảm ATVSLĐ được nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc. Qua đó góp phần làm tăng hiệu quả, năng suất lao động, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Để nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, nhất là tại các doanh nghiệp có nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động. Ông Tăng Quốc Sử, Trưởng phòng Lao động - Việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Thời gian tới, chúng tôi sẽ tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thông qua đó, người làm công tác ATVSLĐ sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản để nắm được quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong doanh nghiệp nhằm góp phần tạo môi trường làm việc thực sự thân thiện, an toàn cho người lao động.

**ĐÓ HỒNG ANH**



Công nhân Công ty TNHH Công nghệ May Spectre Việt Nam luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động.

## THAI THUY Phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh

Tại xã Mỹ Lộc, UBND huyện Thái Thụy vừa tổ chức lễ phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường (VSMT) phòng, chống dịch bệnh; hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết năm 2024.

Tại lễ phát động, huyện Thái Thụy đã triển khai chiến dịch tổng VSMT phòng, chống dịch bệnh mùa hè, hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết năm 2024; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa hè, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết; phát động các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và mỗi người dân ý thức trách nhiệm, tự nguyện thực hiện biện pháp phòng bệnh đơn giản ngay tại gia đình. Huyện đề nghị 36 xã, thị trấn thực hiện kiểm soát và xử lý hiệu quả các điểm nguy cơ phát sinh muỗi và lăng quăng tại địa phương; tuyên truyền định kỳ hàng ngày, hàng tuần và có biện pháp giám sát việc chấp hành; mỗi người dân, gia đình, cơ quan và đơn vị duy trì duy trì VSMT 10 - 15 phút/ngày; duy trì VSMT vào ngày 24 hàng tháng và lấy ngày 24/5/2024 là ngày VSMT điểm trên toàn huyện.

Ngay sau lễ phát động, nhiều hoạt động đã được triển khai trên địa bàn xã Mỹ Lộc như tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch bệnh mùa hè; VSMT; phun thuốc diệt muỗi; thu gom, xử lý rác thải.

**NGUYỄN THÁM**

## Tập huấn cập nhật thông tin phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm

Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa tổ chức 2 lớp tập huấn cập nhật thông tin tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm cho 80 hộ chăn nuôi và cán bộ thú y ở xã tại huyện Vũ Thư.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được phổ biến một số kiến thức liên quan về bệnh cúm gia cầm trong chăn nuôi như: Dấu hiệu nhận biết gia cầm bị mắc bệnh, nguồn vi rút gây bệnh, cách thức lây lan, bệnh tích chủ yếu, cách phòng bệnh cúm gia cầm; vai trò, lợi ích, phương pháp thực hiện an toàn sinh học trong cơ sở chăn nuôi gia cầm.

Đặc biệt, các đại biểu được cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh cúm gia cầm và kết quả giám sát sự lưu hành vi rút cúm gia cầm tại địa phương và trong cả nước; kết quả đánh giá hiệu lực của một số loại vắc-xin phòng bệnh cúm gia cầm đang được phép lưu hành. Ngoài ra, người chăn nuôi được hướng dẫn lựa chọn, sử dụng chủng loại vắc-xin phù hợp để nâng cao hiệu quả phòng bệnh cúm cho đàn gia cầm.

Hiện nay, vi rút gây bệnh cúm gia cầm thường xuyên biến đổi, phát sinh nhiều chủng mới, có thể lây lan, gây hại cho vật nuôi. Thông qua tập huấn giúp người chăn nuôi và cán bộ thú y cơ sở kịp thời cập nhật thông tin, nâng cao kiến thức, từ đó áp dụng trong chăm sóc, phòng ngừa dịch bệnh cho đàn gia cầm, nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

**QUỲNH LƯU**